

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

MORE – เหมือนมีอากา “กค.เก็บ”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจั่วหัว... จริงๆ แล้ว ตลาดหุ้นไทยในระยะนี้ ก็มีหุ้นหลายๆ ตัว อยู่นะครับ

ที่จะออกอาการต่างๆ นานา ซึ่งจะเรียกว่ามาจากปัจจัยพื้นฐานในตลาด ที่กำลังจะเข้ามากระทบในระยะต่อไป อากาโรคตื่น อากาโรคเก็บกต และรวมไปถึง อากาโรคเก็บ จะมียอดมากได้ในระยะนี้... และก็อีกจริงๆ แล้วอีก นั้นแหละครับ ที่คอลัมน์นี้ ไม่อยากจะเอ่ยถึงปัจจัยพื้นฐานอะไรให้มากนัก เนื่องด้วย เป็นคอลัมน์ที่เน้นทาง รูปแบบของหุ้นที่มีการเล่นแปลกๆ และมีสัญญาณดีทางเทคนิคมากกว่า ส่วนเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน หรือ เรื่องของความน่าจะเป็นในเรื่องตัวเลขต่างๆ เอาไว้ไปคุยกันใน LIVE น่าจะมีเวลามากกว่า... อย่างเช่น ตัวเลข เงินเพื่อที่เรา ทำานๆ เจออยู่นี้ ถ้าจะเล่า ก็ต้องเล่ากันยาว และต้องเจาะกันลึกๆ หน่อย เอาแค่คิดเบื้องต้น ก็ต้องนึกถึงที่ต้องคิดตาม ที่เป็นเหตุเป็นผล ก็เหนื่อยแล้วล่ะครับ... เพราะในยามที่ ปกติแล้วนั้น เศรษฐกิจ กำลังขยายตัว และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้น หรือ ถ้าเอาแบบเฟื่องฟูเลยนั้น สินค้าต่างๆ นานา ราคาจะแพงมากน้อยแค่ไหน ทุกคนจะยินดีจ่าย หรือ จ่ายไปแบบไม่รู้สึกรู้ว่าแพงอะไรเลย นั่นเป็นเพราะ ทุกคนจะมีอำนาจซื้อ มาก ยังไงก็คิดว่า เงินในวันหน้า ก็ยังมีโอกาสหามาได้อยู่ดี เศรษฐกิจดีดี อะไรก็ดี ก็จ่ายไปหมด ในภาพแบบนี้ต่างหาก ที่มีความจำเป็นจะต้อง ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อมาสกัดการร้อนแรงของเศรษฐกิจ ไม่ให้เติบโตเร็วและแรงเกินไป จนอาจจะเข้าขั้น ฟองสบู่ตามมามากภายหลังได้... แต่ตอนนี้ ภาพมันไม่ใช่แบบที่ กล่าวมาซักเท่าไรนะ การขึ้นดอกเบี้ยในสภาพที่เป็นอยู่นี้ อาจจะทำให้เศรษฐกิจ ชะงัก หรือถดถอย ก็ได้นะ

ดูตามเกม... ก็อย่างที่จั่วหัวไว้ จริงๆ แล้ว รูปแบบทางเทคนิค ก็ถ้าจะขึ้น ต้องขึ้นไปได้แล้ว

แต่เหมือนมีแรงขายออกมา ทั้งๆ ที่ไม่น่าจะขาย แต่ขายแล้วก็ไม่ลงเช่นกัน อันนี้แหละ เลยน่าสนใจ จับตามดู

แนวรับ : ... 1.92-1.90 หลักๆ เลย ต้องไม่หลุด 1.85 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ... 2.20-2.40 หรือ ถ้าจะมองรอบยาว หวัง 2.8-3.0

Price Chart...(MORE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MORE... คงไม่ต้องย้ำกันมากเท่าไร เพราะก็น่าจะเขียนไว้ก่อนหน้า และเขียนบทวิเคราะห์ทางเทคนิคไปด้วยแล้ว... ก็ลองมาตามๆ ดูกันว่า การผ่านระดับแนวต้าน จนได้รูปแบบโครงสร้างที่ดูจะเป็นแนวโน้มเชิงบวก และมีแนวจะขึ้นแรงๆ หรือขึ้นเร็วๆ นั้น จะมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคมากน้อยแค่ไหน หรือ ถ้าจะไม่มีการขึ้นแรงๆ แต่ด้วยรูปแบบของ MA. ที่มีภาพในภาวะกระทิงแบบนี้ การค่อยๆ ขึ้นต่อเนื่อง ก็อาจมีความเป็นไปได้เช่นกัน เรียกว่า ค่อยๆ ขึ้น แต่จะขึ้นได้ไกลๆ แบบจะเกินระดับ 3.0 เลยก็ไม่ได้ แต่ใช้ส่ว หน่อยก็เท่านั้น ลองๆ คาดหวัง 3.50-4.00 ไว้ด้วย f ถือว่าไม่ผิดหรือไม่น่าจะเกิดการคาดหวัง (ลองเก็บไว้ดู)